



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร ๐ ๗๓๕๖ ๐๑๑๓

ที่ ปน ๐๑๓๓/ ๗๒๗

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ได้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูล จัดซื้อจัดจ้าง และประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้นอ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

(นายหวันมูฮัมมัดรูสตี เจอะอาแวน)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ทราบ

(นางอุษา เบ็ญจลักษณ์)  
สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี



คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี

ที่ ๑๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนการ  
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศกระบวนการตรวจสอบ  
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินงานในการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเปิด โอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ

นายหวันมุฮัมมัดรูสดี เจอะอาแว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

๒.เจ้าหน้าที่ปลดประกาศ

นางสาวชูไฮลา แวแยนา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๓.เจ้าหน้าที่พยานรับรองการปิด-ปลด

นางอมมือกรือชม อับดุลฮานุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางอุษา เบ็ญจลักษณ์)  
สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี